



เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลสันป่าตอง จัดโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน (กิจกรรมลานศิริไลซ์ รุ่นใหม่สร้างเมือง) ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานด้านข้างของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายเกษม ฤทธินิช นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอสันป่าตอง สภ.สันป่าตอง สาธารณสุขอำเภอ สันป่าตอง และ กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ตรวจสอบ เทศบาลตำบลสันป่าตองได้เข้าร่วมแผนการออกตรวจสถานที่พักอาศัย ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ที่พักอาศัยกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของ กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง



วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง นางรพีพรรณ สุริยานรากร ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายเกษม ฤทธินิช นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาญัตติและเรื่องอื่นๆ



เทศบาลตำบลสันป่าตอง จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุง
ศาสนา (กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา) วันอังคาร ที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสมาคมพ่อค้าอำเภอสันป่าตอง
และวัดกลางทุ่ง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลสันป่าตองได้มีการจัดอบรมโครงการให้
ความรู้กฎหมายให้แก่ประชาชนโดยมีนายสมควร กันธาอินตะ รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ ให้ความรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน และได้มีแต่ละชุมชนมาเข้าร่วมการอบรมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง



วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ได้รับมอบหมายจากท่านนายเกษม ฤทธินิช
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลสันป่าตอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายณัฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธาน
ในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง



ข่าวประชาสัมพันธ์ traffy fondue : ทราฟฟี ฟองดู(ฟองดู) "ทำสันป่าตองให้น่าอยู่ คุณเองก็ช่วยได้ แค่ใช้ Traffy Fondue ส่ง
ปัญหาให้แก่" อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถส่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านระบบ traffy fondue ที่ถูก
พัฒนาโดย NECTEC งานนี้ท่านผู้ว่าฯ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มานั่งเป็นประธานในการ
เปิดใช้ระบบ traffy fondue ของ อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตัวท่านเอง ระบบนี้ ไม่ใช่แอปฯ ใหม่ ไม่ต้องโหลดหรือ
ลงทะเบียนอะไร เพียงแค่คุณยกมือถือขึ้นมาเปิด LINE และเพิ่มเพื่อน ก็จะได้ช่องทางการแจ้งปัญหาต่างๆ ที่พบเจอผ่าน
chatbot AI เพียงแค่พิมพ์ บ่นสิ่งที่เจอ ถ่ายรูป ส่งโลเกชั่น และเลือกประเภทปัญหา พร้อมหน่วยงานที่จะแก้ไข ข้อมูล
ต่างๆ ก็จะถูกส่งไปถึงคนที่รับผิดชอบในทันที โมเดลนี้ผู้ว่าฯชัชชาติใช้กับ กทม.แล้วได้ผลดีมาก คุณชัชชาติจะเรียกมันว่า
platform โดยเปรียบกับ 'ตลาด' คือเอาคนขายกับคนอยากซื้อมาเจอกันแพลตฟอร์มนี้ก็เหมือนตลาด ให้คนแจ้งปัญหา
เข้ามา - ถ่ายรูป - แชรโลเกชั่น - เลือกประเภท คนที่จะแก้ปัญหาก็รับเรื่อง แก้ปัญหา แล้วอัปเดตสถานะต่างๆให้ผู้แจ้ง
จนเสร็จสิ้น การแก้ไขปัญหาก็หลังจากนี้จะมีหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าใจว่าแพลตฟอร์มนี้คืออะไร และเข้าไปใช้งาน ไม่เฉพาะ
เทศบาล โรงเรียน ตำรวจ ไฟฟ้า ฯลฯ กว้างขวางมากขึ้น สุดท้ายทำให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเร็วยิ่งขึ้น
กว่าเดิม ชุมชนน่าอยู่ขึ้น